
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๖  ปีที่  ๑ 
ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันพุธที่  ๓๑  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๔  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
ได้กล่าวเปิดประชุม  จากนั้นได้มีสมาชิกฯ  เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๕๔  (๒)  
เพื่อขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอให้น าญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม  
ซึ่ง  นางสาวขัตติยา  สวัสดิผล  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๕๐)  ขึ้นมาพิจารณา 
ต่อจากระเบียบวาระกระทู้ถามในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  ปีที่  ๑  
ครั้งที่  ๑๔  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องต่าง ๆ  ดังนี ้

๑. การพิจารณาของวุฒิสภา  จ านวน  ๒  เรื่อง   
 ๑) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   

วันจันทร์ที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๗  ได้พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๕  ศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง 

 ๒) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันอังคารที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๗  ได้พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี  ๒๕๖๕  
สถาบันพระปกเกล้า  

ที่ประชุมรับทราบ   
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๒. รายงานประจ าปี  ๒๕๖๕  ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต ิ  

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้  
ศาสตราจารย์ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ  (สวทช.)  นางจุฬารัตน์  ตันประเสริฐ  และนางอุรชา  รักษ์ตานนท์ชัย   
รองผู้อ านวยการ  สวทช.  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  ผู้อ านวยการ  สวทช.  
ตอบช้ีแจง 

ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  คือ  รายงานผลการพจิารณา
ศึกษา  เรื่อง  การจัดท าข้อเสนอระบบการเลือกตั้งและแนวทางการท างานของสภา 
ร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง  ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง  การสื่อสาร 
มวลชน  และการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔) 

เมื่อประธานคณะกรรมาธิการได้เสนอรายงาน  โดยมีประธานสภา
ผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ต่อ  และได้อนุญาตให้  นายปกป้อง  จันวิทย์  นายณัชปกร  นามเมือง  
อนุกรรมาธิการ  และนายนันทวัฒน์  ศักดิ์สกุลคุณากร  เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ  
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๐๔  วรรคสอง  สมาชิกฯ  อภิปราย  
ประธานคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการตอบช้ีแจง  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วย 
กับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรี   สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต่อไป 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
ที่  ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณา  คือ  ญัตต ิ เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการตั้งกองทุนรักษาป่าต้นน้ า  ซึ่ง  นายทรงยศ  รามสูต  เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระที่  ๕.๑)  โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก  ๑  ฉบับ  
ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ  ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการของระบบนิเวศในเขต
ป่าต้นน้ า  ซึ่ง  นายเลาฟั้ง  บัณฑิตเทอดสกุล  และนายมานพ  คีรีภูวดล  เป็นผู้เสนอ  
(ในระเบียบวาระที่  ๖.๔) 
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เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๒  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ตามล าดับ  สมาชิกฯ  
อภิปราย  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่   
ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง  ๒  ฉบับ  ใหค้ณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ต่อจากน้ัน  ได้มีสมาชิกฯ  เสนอญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎร
ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรง 
ในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่ง  นายสุภกร  ตันติไพบูลย์ธนะ  เป็นผู้เสนอด้วยวาจา  
เพื่อให้สภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วน  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๕๔  (๑)  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก  ๒  ฉบับ  ขึ้นมาพิจารณา 
รวมกันไป  คือ   

๑. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีเยาวชน 
ก่อความรุนแรงและได้รับความรุนแรงทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อหามาตรการ 
ในการป้องกัน  ซึ่ง  นางสาวธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 

๒. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาการใช้ความรุนแรงในเยาวชน  นักเรียน  และนักศึกษา  ซึ่ง  นายทศพร  เสรีรักษ์  
เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๓  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ตามล าดับ  สมาชิกฯ  
อภิปราย  โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่ต่อ  ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติ
ทั้ง  ๓  ฉบับ  ให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๐๒  นาฬิกา 

 
ว่าที่รอ้ยต ารวจตร ี

(อาพัทธ์  สุขะนันท)์ 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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